

**TRIỂN KHAI GIÁM SÁT...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 5/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các

đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và đại biểu các huyện, thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông báo Quyết định số 939 của Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Nghị định số 152 của Chính phủ; danh sách đoàn giám sát và kế hoạch tổ chức giám sát. Mục đích của cuộc giám sát nhằm đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế của tổ chức đảng các cấp trong việc triển khai, quán triệt và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số

28 của Bộ Chính trị, Nghị định số 152 của Chính phủ để kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; đồng thời, để xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới. Đoàn giám sát được chia làm 4 tổ do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm tổ trưởng; đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy được phân công làm Trưởng đoàn giám sát. Thời điểm giám sát từ khi ban hành Nghị quyết đến nay. Thời gian giám sát tại các cơ quan, đơn vị dự kiến hoàn thành trước ngày 31/7/2018. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch

HĐND tỉnh đề nghị thành viên đoàn giám sát, địa phương, đơn vị được giám sát nắm chắc mục đích, yêu cầu nhiệm vụ giám sát, đánh giá thực chất kết quả thực hiện Nghị quyết trong 10 năm qua, từ đó chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế để có biện pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới. Đoàn giám sát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, trong quá trình thực hiện giám sát không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các địa phương, đơn vị được giám sát bám sát nội dung Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Nghị định số 152 của Chính phủ và đề cương giám sát để xây dựng báo cáo phục vụ đoàn giám sát; bố

trí thời gian, thành phần làm việc với đoàn giám sát. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thống nhất với thời gian thực hiện cuộc giám sát. Sau khi kết thúc giám sát, đoàn kiểm tra, tổng hợp kết quả giám sát, đề xuất những giải pháp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc. Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát sát thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Thành viên đoàn giám sát phát huy tinh thần trách nhiệm, bố trí thời gian thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát.

**TẮT ĐẠT**

**SƠ KẾT CÔNG TÁC...**

(Tiếp theo trang 1)

Qua đó, các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng cao về chất lượng và bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, không có bản án tuyên không rõ, khó thi hành. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được nâng cao về chất lượng; công tác thi hành án dân sự, hình sự bảo đảm kịp thời, đúng pháp luật. Công tác xây dựng lực lượng cán bộ tư pháp và bộ trợ tư pháp được thực hiện theo lộ trình cũng như hướng dẫn

của các cơ quan trung ương, địa phương. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của các cơ quan tư pháp được quan tâm. Các cơ quan tư pháp đã phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tăng cường các phiên tòa mẫu, vụ án điển hình để rút kinh nghiệm trong toàn ngành... Tuy nhiên, việc triển khai một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao như: một số địa phương vẫn coi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục

pháp luật mang tính phong trào; các báo cáo thống kê công tác tư pháp của một số sở, ngành, địa phương còn hạn chế, ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, tham mưu... Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã phát biểu làm rõ những kết quả đạt được trong công tác cải cách tư pháp thời gian qua đồng thời chỉ ra những tồn tại, để ra phương hướng nhằm khắc phục để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp 6 tháng cuối năm 2018. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban

Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đánh giá cao kết quả, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cá nhân và cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị, trong những tháng còn lại của năm 2018, Ban Chỉ đạo cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, duy trì kỷ luật, kỷ cương, đôn đốc việc thực hiện cải cách tư pháp tại các cấp, các ngành, các địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân,

qua đó nâng cao tính thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội. Các cơ quan tổ tụng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án, đặc biệt là các vụ án trọng điểm được dư luận quan tâm. Tăng cường các phiên tòa rút kinh nghiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai chứng cứ tại tòa, làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại... Các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trên cơ sở xây dựng quy chế phối hợp, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

**GAIO BAN CÔNG TÁC...**

(Tiếp theo trang 1)

Tỉnh ủy đề nghị cần tập trung tuyên truyền việc hạn chế sử dụng thuốc trừ cỏ và tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan chức năng về phun thuốc bảo vệ thực vật, giảm tối đa tác hại đến môi trường; chủ động giống cho sản xuất vụ đông; tập trung, tích tụ đất đai phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Tuyên truyền người dân hạn chế sử dụng chất lượng trong chăn nuôi. Tiếp tục tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, các cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực để xây dựng nông thôn mới và việc quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, có hiệu quả các nguồn lực; tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí (đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới); đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các tiêu chí (đối với các xã chưa đạt). Tiếp tục tuyên truyền xây dựng khu kinh tế Thái Bình. Tuyên truyền khuyến khích thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch, phát triển làng nghề và doanh nghiệp làng nghề. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, đồng chí đề nghị tập trung cho các việc tuyên truyền truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của Thái Bình. Trong công tác xây dựng Đảng, tuyên truyền, phản ánh đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng, trong đó quan tâm phản ánh công tác quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên, tạo điều kiện cho việc đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm đạt hiệu quả thiết thực.

**6 THÁNG ĐẦU NĂM...**

(Tiếp theo trang 1)

đầu năm 2018, cả nước xảy ra 8.999 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.103 người, bị thương 7.027 người. So với 6 tháng đầu năm 2017, tai nạn giao thông giảm 594 vụ, giảm 31 người chết, giảm 908 người bị thương. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2018, cả nước xảy ra 67 vụ ùn tắc giao thông kéo dài do tai nạn giao thông, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, tài xế qua trạm thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ BOT đứng lại phản ứng gây ùn tắc giao thông...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các ngành, địa phương trong công tác bảo đảm trật tự ATGT thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban ATGT quốc gia chủ động nắm tình hình trật tự ATGT để tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trong các dịp cao điểm. Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ lắp đặt, vận hành các trạm kiểm tra tải trọng cố định và hệ thống thiết bị thu giá tự động không dừng tại các trạm thu giá. Các địa phương chỉ đạo ngành Giao thông Vận tải tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; ưu tiên sử dụng quy bảo trì đường bộ để xử lý điểm đen về tai nạn giao thông, làm giảm tốc, biển cảnh báo từ đường phụ ra đường chính và tại các điểm giao cắt giữa đường ngang dân sinh và đường sắt. Các địa phương tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị, cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT với nhiều hình thức đa dạng, phong phú...

**ĐÔNG HUNG**

**100% thôn, tổ dân phố, 98,7% gia đình đăng ký xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa**

Sáng ngày 5/7, Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng đầu năm 2018, ủy ban MTTQ các cấp huyện Đông Hưng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tham mưu giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước. Ủy ban MTTQ các cấp vận động các tổ chức, cá nhân trao hàng nghìn suất quà, bảo đảm 100% hộ nghèo, 90% hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có quà nhân dịp Tết Nguyên đán; hỗ

trợ xây dựng và trao 9 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Toàn huyện có 100% thôn, tổ dân phố, 98,7% gia đình đăng ký xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa. Ủy ban MTTQ các cấp cũng làm tốt công tác hướng dẫn các cơ sở tôn giáo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng xứ họ đạo, chùa cảnh 4 gương mẫu. Công tác mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng, hoạt động giám sát được triển khai bài bản, rõ nét hơn.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ huyện đã trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 4 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

**THU HIỀN**

**QUỲNH PHỤ**

**Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã**

Ngày 5/7, tại xã An Khê, Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Quỳnh Phụ tổ chức chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã An Khê, An Đông, An Hiệp, An Thái, An Cầu, An Ninh, An Ấp, An Quý.

Diễn tập diễn ra trong 1 ngày, có sự tham gia của trên 1.000 người. Nội dung diễn tập

chia làm 3 giai đoạn: chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; thực hành chiến đấu phòng thủ, xử lý tình huống trên bản đồ và thực binh đánh địch tiến công hỏa lực đường không, đổ bộ

đường bộ, vu hồi đường sông. Thông qua diễn tập, huyện Quỳnh Phụ tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tổ chức thực hiện, quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước. Nâng cao trình độ chỉ huy tác chiến, hiệp đồng chiến đấu, bảo đảm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đối phó và giành thắng lợi trong mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở.

**MINH HƯNG**

**Hưởng ứng chiến dịch tình nguyện hè**

Trong hai ngày 5 - 6/7, gần 70 đoàn viên các xã Quỳnh Sơn, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Bảo, Quỳnh Châu, Quỳnh Nguyễn (Quỳnh Phụ) phối hợp cùng đội sinh viên tình nguyện đồng hương Thái Bình tại Hà Nội tiến hành dọn cỏ nghĩa trang, vệ

sinh môi trường và khơi thông dòng chảy một số tuyến kênh mương tại hai các xã Quỳnh Sơn, Quỳnh Bảo với tổng chiều dài trên 5km.

Đây là những hoạt động hưởng ứng chiến dịch tình nguyện hè 2018 do Huyện

đoàn Quỳnh Phụ tổ chức nhằm phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tham gia xây dựng nông thôn mới, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng quê hương.

**TRỊNH CƯỜNG**

**Chật vật với nắng nóng**

Những ngày qua, nắng nóng đã làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Đợt nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 - 40°C... Theo dự báo, đến ngày 7/7 đợt nắng

nóng này mới chấm dứt. Cùng với người dân cả nước, người dân Thái Bình đang chật vật mưu sinh giữa những ngày nắng nóng (ảnh chụp ngày 4/7/2018).

**THIÊN AN**



Vất vả mưu sinh dưới nắng nóng.



Tránh nắng dưới gầm cầu Thái Bình.



Thợ xây dựng làm việc dưới ánh nắng gay gắt (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).



Nông dân xã Đông Vinh (Đông Hưng) tranh thủ cấy từ 4 - 9 giờ sáng để tránh nắng nóng.



Ảnh minh họa

**TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THÁI BÌNH**

**THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018**

**Hệ cao đẳng:** Tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tương đương  
 Xét tuyển ngành: Quản lý văn hóa, Khoa học thư viện  
 Môn xét tuyển: Văn, sử, địa.  
 - Thi kết hợp xét tuyển các ngành: Thanh nhạc, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, diễn viên chèo - xét tuyển môn văn và thi môn năng khiếu.

**Hệ trung cấp:** Tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THCS trở lên  
 Xét tuyển ngành: Hướng dẫn du lịch - xét tuyển môn văn, sử.  
 Thi kết hợp xét tuyển các ngành: Nhạc cụ truyền thống (bầu, sáo, nhị, nguyệt, trống, tam thập lục, thập lục), nhạc cụ organ, diễn viên chèo, thanh nhạc, thiết kế đồ họa, múa dân gian - xét tuyển môn văn và thi môn năng khiếu.

Học sinh trung học cơ sở vào học tất cả các ngành hệ trung cấp và sinh viên chuyên ngành cao đẳng chèo, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật được miễn 100% học phí. Trung cấp nhạc cụ truyền thống tuyển đầu vào THPT giảm 70% học phí. Các ngành đào tạo khác theo quy định của nhà trường.

Có ký túc xá trong trường, học sinh sau khi ra trường được giới thiệu việc làm.

**Thời gian nhận hồ sơ:** Đợt 1, từ ngày 2/5/2018 đến hết ngày 15/7/2018, đợt 2, đợt 3, đợt 4 từ ngày 22/8 đến 11/11/2018.  
**Thời gian tuyển sinh:** Đợt 1, từ ngày 16/7 đến 17/7/2018; các đợt tiếp theo, mỗi đợt cách nhau 1 tháng.

Ngoài các hệ tuyển sinh trên, nhà trường liên kết với Trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương đào tạo đại học sư phạm âm nhạc, mỹ thuật vừa làm, vừa học. Tiếp tục nhận hồ sơ từ ngày 7/7 đến 7/8/2018.

**Chi tiết xem tại website:** [cdvhnthaibinh.edu.vn](http://cdvhnthaibinh.edu.vn)  
**Điện thoại:** 0227.3.842405